



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2551 หน้า 30

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"นักวิชาการ"แนะผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ศึกษาความหลากหลายชุมชน-หุดแหล่งเรียนรู้

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ว่า ขณะนี้ผู้สมัครทุกคนลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างคึกคัก หากแต่ความหลากหลายของแต่ละชุมชน ผู้สมัครควรจะเข้าใจในความหลากหลายของชุมชนต่างๆ ด้วย เช่น ชุมชนเขตที่ตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นจะอยู่ในเขตวัฒนา ที่เชื่อมต่อกับถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท และเพชรบุรี ชุมชนในเขตนี้มีความหลากหลาย ตั้งแต่เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ การศึกษา อาชีพ ความเป็นอยู่ การนำเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาชุมชนเขตนี้จึงต้องพิจารณาในเรื่องความหลากหลายต่างๆ เหล่านี้ประกอบด้วย

"ในเขตนี้มีชาวต่างชาติอาศัยและเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำอย่างไรผู้สมัครที่เสนอตัวมาบริหาร กทม.จะจัดพื้นที่บริเวณนี้เพื่อโชว์ความเป็นไทย ที่มีเอกลักษณ์เป็นของไทย ซึ่งอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบศิลปวัฒนธรรม ตอนนี้ มศว สร้างอาคารซึ่งอยู่ติดกับถนนอโศกมนตรี เป็นอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชุมชนเข้ามาสู่สถาบันการศึกษา และจะมีรูปแบบกิจกรรมหมุนเวียนอยู่ในอาคาร ประกอบด้วยกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ละคร ตลอดจนรูปแบบของคอนเสิร์ตต่างๆ การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายจะส่งผลให้ประชาชนมีความสุข มีความรู้ เป็นการออกแบบรูปแบบการใช้ชีวิตให้คนกรุงได้อีกทางหนึ่ง ผมอยากให้ผู้ลงสมัครผู้ว่าฯ ทุกคนให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้และควรจัดแหล่งเรียนรู้ให้ทั่ว กทม. ซึ่งแหล่งเรียนรู้แต่ละเขตอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละชุมชนนั้น"

ศ.ดร.วิรุณกล่าว

ศ.ดร.วิรุณกล่าวอีกว่า นอกจากนี้เรื่องฝุ่นละออง ความสะอาดบนถนนสายสุขุมวิท อโศกมนตรี ตลอดจนเพชรบุรีก็ควรจะมีมาตรการที่ให้ความสำคัญ เนื่องจากถนนสายนี้มีรถหนาแน่น ฝุ่นละอองที่มากับท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญ ร้านอาหารย่านนี้มีจำนวนมาก หากเราจัดสถานที่ดีๆ และทำเป็นย่านที่ชาวต่างชาติ หรือชาวไทยได้เข้ามาใช้บริการ กินอาหาร ดื่มกาแฟ หรือมานั่งอ่านหนังสือ ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ไม่ต่างจากต่างประเทศ หากเราจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในย่านนี้ดีๆ คิดว่าจะมีคนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากไม่น้อย อีกทั้งคนทำงานในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ชอบความสะดวกสบาย การจัดพื้นที่สิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อผู้คนที่หลากหลายจะทำให้กรุงเทพฯ ในเขตต่างๆ น่าอยู่มากขึ้น